
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5)  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันที่  22  กันยายน  ๒๕66  เวลา  ๑0.0๐ น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 
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สำนักงานเลขานกุารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 โทร  ๐๒-๙๗๕๘๙๔๐-๘ ต่อ ๔๐๓ 

 



 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง (คร้ังท่ี 5)  

ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันท่ี  22  กันยายน  ๒๕66 เวลา ๑0.0๐ น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายชัยวัฒน์     อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายวิรัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นายสำเรงิ    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

7. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

8. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

9. นายคณาธิป  ใจกระสันติ     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

10. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

11. นายประเสริฐ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

12. นางอารยี์  ใจแคล้ว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

13. ร.ต.อ. ภูวดล    มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

14. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

15. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

16. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอคลองหลวง 

17. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

18. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

19. นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 
20. นางสาวเกวลิน    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

21. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

22. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 

23. นายพรรณทอง  นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 

24. นายเสนยี์  มูลขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองปทุมธานี 
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25. นายทนงศักดิ์     อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

26. นายสมร   แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 

27. นายพิชัย  ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 

28. นายสมบัติ  วงค์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม   (สมชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

2. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

3. นายศุภชัย   เรอืงศรี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

4. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

5. นายสมศักดิ์    เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอธัญบุรี 
6. นายนำศิลป์  คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 

7. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

8. นายสุริยา     ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 

5. พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

6. นายอดุลย์ มะหะหมัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

7. นายเด่นวันชัย สำราญราษฎร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

8. พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

3. นางสาวกิติมา มีพลอย  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น (แทน)  
     หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางจติภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

6. นางสาวสุนทร สุกาวิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

7. นายประเทอืง กันธสมาส  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางรัชนี คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

9. นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10. นางอุญนี อนันตกูล  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. นางภัคจุฬาลักษณ์ ปึกขาว นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น (แทน) 
    ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นายจรัสพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

14. นางสาววรรณิภา ชื่นพันธุ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นางสาวนิชานันท์ ราวัน  ครู ค.ศ.2 (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก 

16. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าง้ิว 

17. นายวัชระ บัญชาวมิลเชษฐ นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 

18. นางสาวสุภาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 
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19. นางสาวอวิลักษณ์  คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

20. นางศันสนยี์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

21. นางสาวสุกัญญา อยู่สิงห์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

22. นายพฤฒ   พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

23. นางสาวพนารัตน์   บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

24. นายคนึง พันธุ์เจริญ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

25. นางสาวอุษา นกกระจบิ   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

26. นางสาวลินดา ชื่นอารมณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

27. นางสาวชญาพร อ่อนสอาด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

28. นางสาวสุภาภรณ์ ไชโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

29. นางสาวอลิษา   โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

30. นางธนพร ชนะดี   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

31. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

32. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

33. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

34. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

35. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

36. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

37. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

38. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

39. นางสาววันดี  เสียงลอย   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

40. นางมาลี สะมะโน   เจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุขชำนาญงาน 

41. นายเกษม  จันทร์แบบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

42. นางสาวรชติา  เศวตธนอรรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

43. นายสมส่วน เหกิขุนทด   พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 

44. นายสกล ชูแก้ว    พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 

45. นางสาวสุภี ใคร่เรียน    พนักงานบรกิาร 

46. นายพลวัฒณ์ จันทร์มา  พนักงานขับรถยนต์ 
47. นายสมเกียรติ พิพัฒนชัยมงคล พนักงานขับรถยนต์ 
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เริ่มประชุมเวลา    ๑0.0๐  น. 
เลขานุการสภา อบจ. - ถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 

ตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕65 จึงจะได้
ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ 
สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ต่อไป 

- ในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบู ชา 

    พระรัตนตรัย และทำหนา้ที่ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
     ทั้ง ๒ ท่าน ขึน้ประจำที่ครับ 

วันนีเ้ป็นการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทมุธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ. 2566    

     เนื่องจากทางฝ่ายบริหาร ได้เสนอญัตติ มายังผมเพื่อเสนอ
    ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสำคัญ  
      และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
     และพี่นอ้งประชาชนชาวจังหวัดปทุมธาน ี 
        ดังนั้น เพื่อไม่ ให้ เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการ 

      กระผมจึงได้นัดให้มีการประชุมสภาฯ ขึ้นในวันนี้ บัดนี้ มีท่านสมาชิกสภาฯ  
     ผู้ทรงเกียรติมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5)  
     ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ  

 - ระเบียบวาระที่  ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ.  เรื่องที่ 1. มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
       ลาการประชุมสภาฯ  

1. นางภริมณ์ ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลำลูกกา 
2. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 9  
อำเภอลำลูกกา 

3. นายศุภชัย เรอืงศร ีสมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอคลองหลวง 
4. นายชนภัทร  นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอธัญบุรี 
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ประธานสภา อบจ.    5. นายสมศักดิ์ เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอธัญบุรี 
6. นายนำศิลป์  คุณ าวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้ งที่  3     
อำเภอเมืองปทุมธานี 
7. นายสวง สีเขียว  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสามโคก 

8. นายสุ ริยา ธรรมธารา  สมาชิกสภา อบจ . เขต เลื อกตั้ งที่  1                 
อำเภอหนองเสือ 

เรื่องที่ 2. ผมได้รับหนังสือเสนอญัตติ (เพิ่มเติม) จากฝ่ายบริหารฯ  
    เรื่อง ขอความเห็นชอบรื้อถอนทรัพย์สิน ซึ่งญัตติดังกล่าวฝ่ายบริหาร 

     ต้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีล่วงหน้า 
      ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน เว้นแต่กรณีใดเป็นเรื่องรีบด่วนจะยื่น 

     น้อยกว่านี้ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุม ตามข้อ 38 

      ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการขอรื้อถอนทรัพย์สินที่ชำรุด ดังกล่าว  
       เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชนเป็นเรื่องรีบด่วนต้องนำเข้าที่ประชุม 

     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5)  
     ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22 กันยายน 2566 คือวันนี้ ซึ่งเป็น 

     อำนาจของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะพิจารณานำญัตติ 
      เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
      ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
      (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ตามข้อ 38 วรรค 5  

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานราชการ  
ผมจึงได้บรรจุญัตติดังกล่าวเป็นระเบียบวาระที่  5 และระเบียบวาระ                  
การประชุม เจ้าหน้าที่ ได้วางไว้บนโต๊ะของท่านสมาชิกแล้วนะครับ 

ให้ท่านสมาชิกใช้ระเบียบวาระฉบับใหม่ที่วางไว้บนโต๊ะของท่านสมาชิก 

จงึแจง้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ 

    เรื่องที่ 3. มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การ 

     บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เกษียณอายุราชการในปี งบประมาณ    
     พ.ศ. 2566 จำนวน 8 ราย ดังนี้ 
     1. นางอุญนี  อนันตกูล  ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

    สังกัดกองสวัสดิการสังคม  

      2. นางสาววรรณภิา ช่ืนพันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

    สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน  
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ประธานสภา อบจ.    3. นางสาวอุษา นกกระจบิ ตำแหน่ง นักวิชาการเงนิและบัญชีชำนาญการ 

    สังกัดกองคลัง 
    4. นายคนึง  พันธ์เจรญิ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

    สังกัดกองสวัสดิการสังคม  

    5. นางสาววันดี  เสียงลอย ตำแหน่ง เจา้พนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขวาง สังกัดกองสาธารณสุข 

    6. นายสกล ชูแก้ว ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 

    สังกัดกองช่าง 

    7. นายสมส่วน เหกิขุนทด ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจกัรกลขนาดกลาง 
    สังกัดกองช่าง 

    8. นางสาวสุภี ใคร่เรียน  ตำแหน่ง พนักงานบริการ สถานีอนามัย 

     เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษานวมินทราชินี สังกัดกองสาธารณสุข 

     และขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
       ทุกท่าน ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  
     และพนักงานจา้ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ป ทุ ม ธ า นี  ใน วั น ที่   
     25 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
     โรงเรียนปทุมวิไล  
   -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี และ 

   ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกทา่น  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผน   
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) 
ข อ งอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ข้อ  27  วรรคสอง และหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด                       
ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่          
15 กันยายน พ.ศ.2566 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ 
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แก้ไข (ครั้งที่  1/2566) ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจ ัดทำแผนพ ัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงาน
เพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ     

    - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนการดำเนินงานประจำปี    
      งบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศแทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี      
ตั้งวงษ์เลิศ    และท่านสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม เติม (ฉบับที่  2 ) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง รวมทั้ งสิ้ นจำนวน 29 โครงการ เป็น เงิน 
359,870,000.- บาท (สามร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ข้อบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2 ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  กองสาธารณสุข 

  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) จำนวน  1 โครงการ เป็นเงิน 49,105,000.- บาท        
(สี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหา้พันบาทถ้วน) คือ 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง   - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด จังหวัดปทุมธานี  
ตั้งวงษ์เลิศ     เป็นเงิน 49,105,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหา้พันบาทถ้วน) 

  กองช่าง 

  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) จำนวน 28 โครงการ เป็นเงิน 310,765,000.-บาท 
(สามร้อยสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหา้พันบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะสายคลองชลประทาน
ลาก ค้ อ น  หมู่ ที่  9  - 1 1  ต ำบ ลระแห ง อ ำ เภอ ล าด หลุ ม แก้ ว                   
จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 4,371,000.-บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่น                    
หนึ่งพันบาทถ้วน) 
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบคลองระบายน้ำที่  6                      
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11-13 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เป็นเงนิ 5,083,000.-บาท (หา้ล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
3. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่
สาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
2,532,000.-บาท (สองล้านหา้แสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ                        
และทางเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหกเช่ือมต่อตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 25,321,000.-บาท 
(ยี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม)                    
สายบางหลวง - ไพร่ฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 12,880,000.-บาท (สิบสองล้านแปดแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองทางด่วน       
ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1-5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
เป็นเงิน 9,243,000.-บาท (เก้าล้านสองแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระแหงใต้ หมู่ที่ 7        
ตำบ ลระแหง อำเภอลาดหลุ มแก้ ว  จั งหวัดป ทุ มธานี  เป็ น เงิน 
8,632,000.-บาท (แปดล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริเวอร์ไซต์ หมู่ที่ 1  
ตั้งวงษ์เลิศ     เช่ือมต่อถนนเลียบคลองโต๊ะเซ็นต์ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 8,379,000.-บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รพ.สต.ธาตุทอง หมู่ที่ 2 
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
3,077,000.-บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ               
ซอยทับทิมแลนด์ หมู่ที่  9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว     
จังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 10,012,000.-บาท (สิบล้านหนึ่ งหมื่น               
สองพันบาทถ้วน) 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ                
ซอยคลองหกตะวันออก 98 (ซอยสมจินตนา) หมู่ที่ 9 ตำบลคลองหก 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 12,360,000.-บาท              
(สิบสองล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น                  
สายแยกทางหลวง 305-ทางหลวง 3312 (ปท.ถ1-0022) อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 17,825,000.-บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสน
สองหม่ืนหา้พันบาทถ้วน) 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี ซอยฉัตรณรงค์ 3 
หมู่ ที่  3  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เป็ น เงิน 
7,255,000.-บาท (เจ็ดล้านสองแสนหา้หมื่นหา้พันบาทถ้วน) 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำแอล 2 ซ้าย         
หมู่ที่  5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 
8,912,000.-บาท (แปดล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 5 
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 6,354,000.-บาท 
(หกล้านสามแสนหา้หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
16. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางหลวง 
หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง เช่ือมหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 2,848,000.-บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่น
แปดพันบาทถ้วน) 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง   17. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางสะแก  
ตั้งวงษ์เลิศ     หมู่ที่  2 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี                   

เป็นเงิน 2,962,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
18. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน 
หมู่ที่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
2,077,000.-บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
19. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล 9-10 
หมู่ที่  6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 
2,119,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
20. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล 9-10 
หมู่ที่  5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  เป็นเงิน 
2,217,000.-บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
21. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านลำลาด - คลองพระอุดม 
หมู่ที่  8  ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
13,325,000.-บาท (สิบสามลา้นสามแสนสองหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 
22. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
ชลประทาน พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 28,242,000.-บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสน
สี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
23. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น             
สายบ้านคลองระแหงใต้ - บ้านคลองระแหงใต้ หมู่ที่ 10 (ปท.ถ. 1-0012) 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 23,049,000.-บาท 
(ยี่สิบสามลา้นสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
24. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต Over Lay             
ถนนลำไทร-หนองจอก หมู่ที่ 2,9 (ถนนลำไทรพัฒนา) ตำบลลำไทร 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 5,125,000.-บาท (ห้าล้าน
หนึ่งแสนสองหม่ืนหา้พันบาทถ้วน) 
25. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเจ้าคุณ – บ้านคลอง
พระอุดม (ปท.ถ. 1-0005) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   
เป็นเงิน 9,292,000.-บาท (เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    26. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน  

ตั้งวงษ์เลิศ      ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงระหว่างอำเภอสามโคก และอำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 36,168,000.-บาท (สามสิบหกล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
27. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2        
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 4,830,000.-บาท                       
(สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
28. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งเลียบคลอง
ระบายน้ำที่ 3 บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
เป็นเงิน 36,275,000.-บาท (สามสิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่น           
หา้พันบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 การกันเงนิ 

  “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ งแล้ว              
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับ
อนุมัตใิห้กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้
เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือ     
มีเงินเหลอืจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
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ประธานสภา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ  กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  
รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 โครงการ เป็นเงิน 359,870,000.- บาท (สามร้อย
ห้ า สิ บ เก้ า ล้ า น แ ป ด แ ส น เจ็ ด ห มื่ น บ า ท ถ้ ว น )  ต่ อ ส ภ า                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้
เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป 

  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน  ญัตติ      
ดังกล่าว หรือไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ ผมขอให้ทุกท่านไปอ่าน
รายละเอียดในข้อบัญญัติ เช่นข้อบัญญัติงบเพิ่มเติมฉบับนี้นะครับ และ
งบประมาณปี 2567 อ่านให้ละเอียดนะครับ เพราะเป็นหน้าที่ของท่าน 
ที่ท่านจะต้องดูรายละเอียดภายในข้อบัญญัตินั้น ซึ่งข้อบัญญัติเพิ่มเติมนี้ 
เป็นข้อบัญญัติเพิ่มเติมปี 2566 สามารถดำเนินการได้เลย เพราะมีเงิน
งบประมาณอยู่แล้ว ท่านอ่านแล้ว ตรงไหนที่เป็นโครงการของท่าน ในเขต
ของท่าน ท่านก็ประสานกับช่างอำเภอ ติดตามงานของท่าน และทางช่าง
อำเภอจะประสานกับ ผอ.ประเทือง และ ผอ.ทุกกองที่เกี่ยวข้องก็จะ
ดำเนินการนำโครงการดังกล่าวออกดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเมื่อวันก่อน
ผมได้มีโอกาส ได้เข้ามาประสานกับท่าน ผอ.หลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะ
ท่าน ผอ.กองช่าง ท่าน ผอ.กองพัสดุฯ เกี่ยวกับงบประมาณที่ตกค้าง             
เมื่อ เช้าท่าน ผอ.รัชนี  ได้รายงานผมว่าได้ดำเนินการงบประมาณ                   
ในปี 2565 ไปหลายโครงการแล้ว คุยกับ ผอ.ประเทือง เรียบร้อยแล้ว 
และงบประมาณ เพิ่ ม เติมในฉบับที่  2  เป็น เงิน เพิ่ ม เติม เข้ามาใน                  
ปลายปี 2566 เป็นเงินที่สามารถดำเนินการได้เลย ท่าน สจ.ทุกท่าน 
ต้องไปอ่านรายละเอียดข้อบัญญัติที่เราทำไว้ให้ดี บางท่านอาจจะอ่าน            
ไม่ละเอียด อาจจะคิดว่าในเขตของตัวเองนั้นไม่มีงบประมาณไปลง              
ต้องอ่านให้ดี พิจารณาให้ดี ดูรายละเอียดด้านในให้เรียบร้อยรอบคอบก่อน 
แล้วตรงไหนที่ ไม่มี งบประมาณ  หรือไม่ ได้ ใส่อะไรไว้ก็ มาคุยกั น                          
ถึงจะเข้าใจกัน ท่าน สจ.สมบัติ เชญิครับ 

นายสมบัติ วงค์กวน  -  เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการที่  14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำแอล 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา ตรงนี้
เรียกว่าแอล 1 หรอื แอล 2 ครับ 
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ประธานสภา อบจ.  -  ท่าน สจ.ในพืน้ที่ เขตท่านใช่ไหมครับ แล้วเรยีกแอลไหนครับ 

นายสมบัติ วงค์กวน  -  แอล 1 ครับ ไม่รู้ว่าในทะเบียนเขียนแอล 1 หรอื แอล 2 

ประธานสภา อบจ.  -  ในข้อบัญญัติเขียน แอล 2 ก็ต้องเป็น แอล 2 นะครับ ข้อเท็จจริง    
เป็นแอล 1 ใช่ไหมครับ 

นายสมบัติ วงค์กวน  -  ครับ คือแอล 1 

ประธานสภา อบจ.  -  ผมให้เวลา 2 นาที พี่ประเทืองเช็คกับช่างอำเภอให้ด้วยครับ เชิญท่าน 
สจ.เอกชัย ครับ 

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ผมนายเอกชัย กลิ่นกุสุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่  1  
อำเภอธัญบุรี ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัย เนื่องจากเป็นญัตติกันเงิน
งบ ประมาณ  ผมกลั วว่ าพ อ ไป เช็คกั นแล้ ว ไม่ กั นตรงกั น  เดี๋ ย ว                  
ท่านประธานขอเปลี่ยนในที่ประชุม ก็อยากนำเรียนว่า ผมว่าถ้าที่ถูกต้อง
ท่านประธานสภาควรจะเช็คว่า โครงการที่เข้าสภาครั้งที่แล้วที่ได้รับมติจาก
สภาไป ช่ืออะไร แล้วก็กันตามนั้น ถ้าเราเช็คแล้วผิด ก็คงต้องเสนอญัตติ
เปลี่ยนแปลงโครงการเข้ามาสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับ กลัวว่าผิดแล้ว              
ขอแก้ไขในสภาซึ่งมันจะไม่ถูกต้องนะครับ ให้ท่านประธานสภาเช็คกับทาง       
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่เข้าสภาคราวที่แล้วช่ืออะไร แล้วก็กัน
ตามนัน้ ถ้าผิด ฝ่ายบริหารก็เสนอโครงการเข้ามาใหม่ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  ขอบคุณท่าน สจ.เอกชัย ครับ ผมเข้าใจว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้
ในตอนนี้ ต้องมาเปลี่ยนในครั้งหน้าอยู่แล้ว แต่ผมอยากจะรู้ข้อเท็จจริง
ตอนนี้ก่อนว่า แอล 1 หรอื แอล 2 เชญิ สจ.สัญชาติ ครับ 

นายสัญชาติ คุระนันท์  - ขออนุญาตท่านประธาน ฯ ครับ ผมนายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิกสภา
เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอคลองหลวง ปกติถ้าเป็นคลองหนึ่ง , คลองสอง 
คลองสาม แต่ถ้าเป็นแอลเนี่ย ต้องเป็นแอล 1 , 2 หรือว่า แอล 3 , 4 
อย่างนีค้รับ 

ประธานสภา อบจ.  -  ท่าน ผอ.ครับ ดูในข้อบัญญัติครั้งที่แล้วหน่อยครับ เป็น แอล 2       
ใช่ไหม ถ้าในข้อบัญญัติลงไว้ว่าเป็นแอล 2 ก็ต้องกันไปตามข้อบัญญัติ
เพิ่มเติม แอล 2 นะครับ ให้ทาง ผอ.กองช่างกับท่าน สจ. ในพื้นที่  
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วจะแก้ไขหรืออย่างไรต้องเสนอผมในครั้งหน้า 
ไม่สามารถแก้ไขในครั้งนี้ได้ เพราะว่าข้อบัญญัติผ่านงบประมาณในวาระ 
1 , 2 , 3 มา เป็นแบบนี้นะครับ เข้าใจนะครับ ผมถึงบอกว่าถ้าท่าน       
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ประธานสภา อบจ.  ได้ข้อบัญญัติไปแล้วขอให้อ่านให้ละเอียดก่อนที่จะมีการประชุม อย่างที่ผม
เคยเรียนบ่อยครั้ง เพราะถ้ามีปัญหาแบบนี้  มันจะทำให้การดำเนิน
โครงการล่าช้าออกไป เพราะมันผ่านสภามาแล้ว เป็นข้อบัญญัติแล้ว             
ไม่สามารถเข้ามาแก้ในตอนกันเงินนี้ได้  ต้องเสนอแก้ในการประชุม                 
ครั้งถัดไปนะครับ  

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

  (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 24 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ให้กันเงนิงบประมาณรายจ่าย 

  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   กรณียังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ ใหก้ันเงนิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
กรณียังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน 

ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์  เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 24 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กรณยีังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความจำเป็นต้อง    
ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                 

(ตั้งจ่ายรายการใหม่) กรณียังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและ  
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 โครงการ  เป็นเงิน 35,184,600.- บาท
(สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                  

(ตั้งจ่ายรายการใหม่)                          
  กองช่าง 

  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 35,184,600.- บาท 
(สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยงามพิพัฒน์ หมู่ที่ 4       
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 6,562,000.- บาท 
(หกล้านหา้แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
2. โครงการถมดินคันกั้นดินและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ำ ซอยสันติภาพสุคนธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา 
จั งหวัดปทุ มธานี  เป็ น เงิน  22,005,000.- บาท  (ยี่ สิ บสองล้ าน                          
หา้พันบาทถ้วน) 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ซอยรังสิต – นครนายก 25 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลประชาธิปัตย์ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 6,617,600.- บาท (หกล้าน
หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 การกันเงนิ 

  “ข้อ  59 ในกรณี ที่ มี รายจ่ายหมวดค่าครุภัณ ฑ์ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงนินั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ งแล้ว                    
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี    
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัต ิ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์   เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี     
ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์
เดิมตามที่ได้รับอนุมัตใิห้กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้
เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือ     
มีเงินเหลอืจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ 
เป็นเงิน 35,184,600.- บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พัน
หกร้อยบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามรายละเอียด 

   ในญัตติดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชญิครับ 

               - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

 - ผมจะขอมติจากที่ประชุมเลยนะครับ 

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่าย  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  
   กรณียังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน     

    ขอได้โปรดยกมือครับ 24 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหก้ันเงนิงบประมาณรายจ่าย  

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  
  กรณียังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน     

   ขอได้โปรดยกมือครับ 0 เสียง 
   - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหก้ันเงนิงบประมาณรายจ่าย  

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  
  กรณียังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน     

   ตามที่ท่านรองสิระพงษ์  เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 24 เสียง 



-18- 

 

ประธานสภา อบจ.  - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
  - งดออกเสียง 4 คน 

         -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบรื้อถอนทรัพย์สิน 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารีรัตน์ -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    
     และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์            
จะดำเนินการรื้อถอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย , เทศบาล
ตำบลลำลูกกา และเทศบาลเมอืงลาดสวาย จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้มีหนังสือ ขอความ
อนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รื้อถอน ถังเก็บน้ำประปา
บาดาล หมู่ที่  10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี          
ซึ่ งสิ่ งปลูกสร้างดั งกล่ าวชำรุดไม่สามารถใช้งานได้  จึงขอคืนพื้ นที่                       
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองควาย ที่ ปท 74103/237 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  
  2. เทศบาลตำบลลำลูกกา ได้มีหนังสือขอรื้อแพบริเวณ หน้าที่ว่าการ
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจเกิดอันตราย
ต่อผู้ที่เข้าไปใช้สอยภายในแพได้ รายละเอียด ตามหนังสือสำนักงาน
เทศบาลตำบลลำลูกกา ที่ ปท 52803/737 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566  
  3. เทศบาลเมืองลาดสวาย ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์      
รื้อถอนถังบาดาล บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากถังบาดาลบริเวณดังกล่าวไม่ได้ใช้งาน และ     
มีสภาพชำรุดหากไม่ดำเนินการรื้อถอนอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนได้ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเทศบาล
เมืองลาดสวาย ที่ ปท 54403/975 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 
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นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าทรัพย์สิน ทั้ง 3 รายการ 
ดังกล่าวมีสภาพชำรุด หากไม่ดำเนินการรื้อถอน อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต 

   และทรัพย์สินของประชาชน 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ                     
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒๑5 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็น
หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก                   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา            
สั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้ 
  (4 ) แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลัก เกณ ฑ์ และวิธีการ             
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ                 
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น   

จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรื้อถอนทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น   
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน  ญัตติ      
ดังกล่าว หรือไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ ทรัพย์สินนี้ที่รื้อถอนแล้ว     
มันเป็นทรัพย์สินของ อบจ.เรา รื้อถอนแล้วเราต้องเก็บกลับมาที่ อบจ.
หรือไม่ครับ ท่าน ผอ.รัชนี ครับ ถ้าชำรุดเสียหายมาก เอากลับมาไม่ได้ 
ต้องทำอย่างไรครับ 

นางรัชนี คงเจริญ  - ถาม ผอ.ประเทือง ไปตรวจสอบว่าชำรุดเยอะหรือไม่  ตามรูปถ่าย 
ทรัพย์สินตรงนี้จะเป็นของกองช่างนะคะ 

ประธานสภา อบจ.   -  หน่วยงานรับผิดชอบเป็นของกองช่างใช่ไหมครับ 

นางรัชนี คงเจริญ   - ใช่ค่ะ ที่ ผอ.ประเทืองไปตรวจสอบมา พังไม่เยอะ เพราะกองพัสดุฯ    
จะมีหนา้ที่นำเข้าสภาให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ แต่ในส่วนที่สำรวจ
ตรวจสอบ จะเป็นตั้งคณะกรรมการของกองช่างไปตรวจสอบนะคะ  
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ประธานสภา อบจ.   -  ที่ถามไม่ใช่อะไรนะครับ เดี๋ยวรื้อแล้วก็ต้องมีคนถามต่อนะครับ                 
ว่าเอาไปไว้ไหน และค่าใช้จ่ายในการรื้อ ใครเป็นคนออก ผอ.ประเทือง                 
เชญิครับ 

นายประเทอืง กันธสมาส - วัสดุเป็นสนิม ไม่สามารถเอามาใช้งานได้ แต่ในการประเมิน ในการ
รื้อถอน จะมีอยู่ 2 อย่าง คือ 1. ค่าจ้างรื้อถอน 2. ประเมินค่าวัสดุ      
ว่าเอาไปขายได้มูลค่าเท่าไร เอามาบวก ลบ กัน ถ้าหากมูลค่าทรัพย์สิน
มากกว่า ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินให้ อบจ. แต่ถ้าหากค่ารื้อถอนมากกว่า 
อบจ. ต้องจ่ายเงนิใหผู้ร้ับจ้าง คือตอนนีพ้อได้รับอนุมัติรื้อถอน ผมก็จะไป
ทำประเมินค่าใช้จ่ายครับ และเสนอกองพัสดุฯดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างครับ 

นางรัชนี คงเจริญ   - ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมค่ะ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิครับ 

นางรัชนี คงเจริญ   - เมื่อกองช่างได้ไปสำรวจและรื้อถอนแล้ว อันนี้คือเป็นงบประมาณของ
กองช่างในการรื้อถอน ตั้งงบประมาณในการรื้อถอนไว้ไหม ในส่วนที่
ทรัพย์สินที่เอาคืนมา ที่เป็นของเรา ถ้าหากชำรุดหรือใช้การไม่ได้แล้ว              
ในเรื่องของการจำหน่ายก็จะเป็นของกองพัสดุ  อย่างที่ ผอ.ประเทือง  
บอกว่ามันสามารถที่จะเอากลับมาเป็นชิ้นเป็นอันได้ไหม หรือระเบียบพัสดุ    
ก็จะบอกว่า ถ้าไม่เป็นชิน้เป็นอัน ก็จะขอทำลายค่ะ 

ประธานสภา อบจ.   - ตรวจสอบแล้ว มีกรรมการไปตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินด้วยนะครับ 
ขอบคุณนะครับ ท่านสมาชิกท่านอื่นมไีหมครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

      ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
     รื้อถอนทรัพย์สิน ดังนี้  

          1. ถังเก็บน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก  
      จังหวัดปทุมธานี  

          2. แพบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
          3. ถังบาดาล บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา  

     จังหวัดปทุมธานี 
                                      ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 24 เสียง 

       ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
     รื้อถอนทรัพย์สิน ดังนี้  
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  ประธานสภา อบจ.      1. ถังเก็บน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก  
      จังหวัดปทุมธานี  

          2. แพบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
            3. ถังบาดาล บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา  
     จังหวัดปทุมธานี 
                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

     - สรุปที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ ใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี

     รื้อถอนทรัพย์สิน ดังนี ้ 
           1. ถังเก็บน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก  

      จังหวัดปทุมธานี  
          2. แพบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
             3. ถังบาดาล บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา  

     จังหวัดปทุมธานี ตามที่ท่านรองพัชร์ชิสา เสนอ   
   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 24 เสียง 
      - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรอืจะอภปิรายในเรื่องอื่นใด 

อีกหรอืไม่ เชญิท่าน สจ.สำเริง ครับ 

นายสำเริง อุรติ           - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี              
ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ผมนายสำเริง อุริต สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอลำลูกกา วันนี้ได้รับข้อมูล
และความขอบคุณจากผู้ปกครองในโรงเรียนที่ อบจ.ปทุมธานี กำลัง
ปรับปรุงซุ้มสะพานลอยที่กำลังดำเนินการอยู่ สืบเนื่องมาจาก เรื่องนี้            
ได้ เรียนท่านนายก ท่ านผู้บริหาร และเมื่ อวันที่  12 กันยายน 2566             
ท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ และกองช่าง ได้ไปดูพื้นที่ ของซุ้มสะพานลอย    
ที่มีความทรุดโทรมและ เป็นอันตราย เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และเสี่ยงต่อการ         
ใช้สะพานลอย วันนี้ ทางกองช่างได้ผู้รับเหมา เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ หมู่ที่ 3 
ตำบลลาดสวาย , หมู่ที่  7 ตำบลลาดสวาย และกำลังจะมาถึง หมู่  18             
ตำบลคูคต นะครับ ตรงโรงเรียนระเบียบวิทยา ซึ่งผูป้กครองฝากขอบคุณท่านนายก 
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นายสำเริง อุรติ     ที่ให้ความสำคัญ เนื่องจากตรงนั้นเป็นจุดที่ประชาชนหรือผู้ปกครอง                   
ใช้การข้ามทางที่เสี่ยงต่ออันตราย และทางหลวงมีการใช้ไฟเตือน และจุดสกัด
การขา้ม ประจวบเหมาะกับทาง อบจ.เรากำลังปรับพืน้ที่ซุ้มน้ัน ให้เป็นที่  

 โล่งแจ้ง และใช้งานได้อย่างปลอดภัย อันนี้ผู้ปกครองฝากขอบคุณ                  
ท่านนายก มา ณ โอกาสนี้ ลดความเสี่ยงจากการข้ามถนนโดยตรง 
ระหว่างฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง และประชาชนเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องใช้
สะพานลอยแห่งนี้  และอีก  2 แห่ ง  ในเขตลาดสวาย ขอเรียนว่า                    
อบจ.เรา ได้ทำตรงจุด ตรงเวลาช่วงปิดเทอม และใช้งานได้ในช่วงเปิดเทอม 
กราบขอบคุณท่านนายก ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  ท่าน สจ.สำเริง อภิปรายสนับสนุนขอบคุณท่านนายก ท่านผู้บริหาร 

สมาชิกท่านอื่นมไีหมครับ เชญิท่าน สจ.ปกเกษครับ 

นางปกเกษ คงเขียว - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                 
ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดปทุมธานีทุกท่าน สืบเนื่องจากเดือนนี้ของทุกปีจะมีปริมาณน้ำเยอะ
ที่สุด ซึ่งในเขตของดิฉัน ตอนนี้มีการท่วมขังเป็นจุด ๆ ชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง 
เมื่อปีที่แล้วท่านรองรุจศลักษณ์ ไปมา ตอนนี้ป้าโทรมาบอกว่า เหมือนเดิมแล้ว 
เนื่องจากน้ำมันเยอะ อันนี้ เป็นผลต่อเนื่องจากน้ำท่วม ต้องกราบ
ขอบพระคุณท่านนายก ที่ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเส้น
คลองสาม ในเขตพื้นที่ของดิฉันนะคะ เพราะทุกปีน้ำจะท่วมขึ้นมาบนถนนนะคะ 
มันทำให้ถนนพังมาก และตอนนี้เราได้ ถนนคอนกรีตแล้ว แต่ช่วงนี้น้ำเยอะ 
หน้างานก็จะทำงานลำบาก แต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ารอได้นะคะ 
ฝากขอบคุณท่านนายกนะคะ ที่อนุมัติโครงการให้ เพราะปีหน้าน้ำท่วม
ถนนก็ไม่พัง ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภา อบจ.  -  ท่าน สจ.ปกเกษ อภิปรายขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ท่านอื่น
มีไหมครับ เชญิท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีเรื่องที่จะแจ้ง
ทุกท่าน ตอนนี้สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง เราได้ดำเนินการไปและ          
มีผลออกมาอย่างไร มี 2 - 3 เรื่อง ที่ต้องนำเรียนเพื่อให้ลงไปดูพี่น้อง
ประชาชนที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนอย่างมาก ส่วนงบประมาณที่จัดลงไป
แต่ละพื้นที่นั้น ผมต้องเรียนทุกท่านว่า เราอย่ามาคิดน้อยใจกันว่าอันโน้นได้ 
อันนี้ไม่ได้ ผมไม่เคยแบ่งฝ่าย เพียงแต่ผมลงไปดูโครงการเองทั้งหมด             
ทุกโครงการ และเราเห็นว่าประชาชนเดือนรอ้นจรงิ ๆ ก็ได้ประสาน    
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นายก อบจ.ปทุมธานี กับทางกองช่าง ทางท่าน ผอ.กองยุทธศาสตร์ เราหารือกันว่าอันไหน              
ที่เร่งด่วนและประชาชนเดือดร้อน เราจะได้รีบลงไปดำเนินการ ต้องขอบคุณน้อง ๆ  
ที่ช่วยกันทำเอกสารต่าง ๆ ต่อจากนี้ไป ขอให้ทำตามกำหนด ถ้าท่าน    

         ไม่เสนอตามเวลาที่กำหนดตามที่ท่าน ผอ.กองยุทธศาสตร์ วางไว้ มันช้าไป 1 วัน
ก็ไม่ได้ เอาเข้าไม่ได้ ท่านอย่ามาโทษว่า ทำไม ผอ.พัสดุ ไปช้าที่โน้นที่นี่  
ทุกคนตั้งใจทำงานเต็มที่ อันนี้ฝากให้ทุกท่านเข้าใจด้วย เรื่องที่ 2 ที่จะนำเรียน 
เรื่องโรคฝีดาษลิง เมื่อวานผมได้เข้าไปตามที่เป็นข่าว ในฐานะที่ผมเป็น
ประธานสมาพันธ์ของนายก อบจ.ภาคกลาง ซึ่งมีอยู่  25 จังหวัด                
เมื่อวานได้ไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณหมอชลน่าน 
ซึ่งท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ท่านยืนยันว่าจะผลักดันนโยบายที่จะให้ 
สสจ. หรือทั้งหมดที่อยู่ในสาธารณสุขลงมาทำงานร่วมกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ ว่าต่อจากนี้ไปโครงการ 
รพ.สต. ต้องเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปทุมธานี ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำให้
เป็นตัวอย่าง เมื่อมาอยู่กับเราแล้ว ขอให้สบายใจว่าการประสานงาน            
จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรคฝีดาษลิงกำลังระบาดเข้ามาในจังหวัด
ปทุมธานี ขอให้แจ้งเตือนประชาชน ยอดเมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว มี 1 ราย 
พอผ่านมา 1 สัปดาห์ มี 7 ราย ในอาทิตย์ที่แล้วเพิ่มมาตอนนี้เป็น 12 ราย 
ขอให้เตือนพี่น้องประชาชนด้วย ส่วนโรคไข้เลือดออกตอนนี้เราหลุดพ้น             
มาได้แล้ว จากการที่ช่วยกันหลาย ๆ ฝ่าย อันนี้ขอฝากเรื่องโรคฝีดาษลิง 
ส่ วนเรื่องไฟฟ้ าที่ ดับต่ าง ๆ  นั้ น  ผมก็ ได้ ไปคุยกับทางรองอธิบดี                   
ทางหลวงชนบท ผมไปคุยด้วยตัวเอง ทุกคนจะลงมาแก้ไข ไม่ว่าจะอยู่       
เขตทางหลวง หรือทางหลวงชนบท หรือ อบจ. ของ อบจ.เรารีบแก้ไข   
ผมก็รีบบอกไป ไม่อย่างนั้นผมคงต้องขึ้นป้ายว่าถนนนี้อยู่ ในความ
รับผิดชอบของใคร พี่น้องประชาชนจะได้รู้ ตอนนีทุ้กคนพูดว่า อบจ.ไม่ทำ 
แต่ของ อบจ.นั้น เราแก้ปัญหาเร็ว อันนี้ก็เรียนว่าเราได้ดำเนินการไป 
ส่วนเรื่องกู้ภัย ซึ่งท่านนพพร ที่ทำรายละเอียดทั้งหมดเสนอขึ้นมา เราได้
หารือกันหลาย ๆ ฝ่าย ศูนย์กู้ภัยจังหวัดต้องเกิด เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อ                  
พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ถ้าศูนย์กู้ภัยของจังหวัดเกิดมันจะไปสานต่อ
กับงานแพทย์ฉุกเฉิน ที่ท่านนพพรทำเรื่องมา รายละเอียดทั้งหมด                
เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในเรื่องงบประมาณที่จะลงไป เพราะว่ามีศูนย์กู้ภัย
ของจังหวัดแล้ว ต้องมีศูนย์กู้ภัยแต่ละอำเภอ ต้องมีรถที่ทันสมัยในแต่ละ
อำเภอ เพื่อบริการพี่น้องประชาชน ไม่ใ ช่ปล่อยให้แต่มูลนิธิ แย่ง    
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นายก อบจ.ปทุมธานี อยู่อย่างนี้ เราจะเป็นเซนเตอร์ ทุกอย่าง อันนี้เรียนว่าคืบหน้าไปเยอะ   
เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเร่งด่วน เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในช่วง 3 – 4 วัน                   
ที่ผ่านมา ต้องเรียนว่าที่อำเภอหนองเสือวิกฤต ก็ดีที่ว่าวันนั้นท่านรองผูว้่าฯ     

 ท่านอดิเทพ โทรคุยกับผมและลงไปเอง ผมติดราชการต้องเข้าไปพบ  
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ก็ให้ท่านที่ปรึกษาเด่นวันชัยลงไปดู ลงไป
แก้ปัญหา ให้กองป้องกันฯ ลงไปดู เมื่อลงไปแก้ปัญหาได้ ท่านรองอดิเทพฯ 
ได้โทรมาหาผมก็บอกว่า ต้องขอบคุณทาง อบจ. ท่านช่ืนชมท่านที่ปรึกษาเด่นวันชัย 
ว่าลงไปดูและรู้สภาพปัญหาที่แท้จริง ณ ตอนนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ  ของกองป้องกันฯ    
ก็ลงไปทั้งหมดแล้ว เมื่อวานฝนตก แต่อันนี้ขอให้เข้าใจบอกประชาชนว่า
อย่าตื่นตระหนก มันเป็นปริมาณน้ำที่ตกลงมาใต้เขื่อน แต่เหนือเขื่อน     
ยังไม่วิกฤต ผมประสานกับชลประทานตลอดนะครับ ยังไม่วิกฤต                     
แต่ขณะเดียวกัน จากการประสานส่วนตัวกับท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรคนใหม่ ท่านธรรมนัส ท่านบอกว่าทุกอย่างชัดแจ้ง           
เดี๋ยวท่านอัดลงให้ เต็มที่  ในพื้นที่ปทุมธานี  เพราะถือว่าเป็นพื้นที่  
เศรษฐกิจ เมื่อวานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือที่คลอง 11 ปล่อยน้ำจาก                         
คลองระพีพัฒน์เข้ามามาก แต่เนื่องจากคลอง 11 มีวัชพืชเริ่มขึน้มาเยอะ               
น้ำก็เอ่อเข้าไปท่วมพี่นอ้งประชาชน ก็มีท่านที่ปรึกษาเด่นวันชัย ท่าน สจ.สุริยา 
ท่าน สจ.สมบัติ ประสานมา ผมก็ได้โทรหารือกับท่านหัวหน้ารังสิตเหนือ 
มันต้องปล่อยน้ำลงไป ให้เปิดประตูระบายน้ำที่จะลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ให้มากขึ้น พอเปิดมากขึ้น ช่วงบ่าย ช่วงเย็น  ก็บรรเทาไป ไม่ท่วม
บ้านเรือนพี่น้องประชาชน พอเราเปิดมากขึ้นน้ำในคลองรังสิตสูงผิดปกติ 
1.20 เมตร ทำให้มันเริ่มวิกฤต เมื่อคืน เวลา 24.30 น. ถึง เวลา 6.00 น.                 
ผมกับนายกโบลิ่ง ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง เราก็เข้าไป 
แต่ไม่ได้นัดหมายกับท่าน สส. ปรากฏว่าตอน เวลา 24.30 น. ก็ไปเจอท่าน 
สส. เขต 2 ซึ่งลงไปดูพืน้ที่ด้วย บังเอิญไปเจอกันทีต่รงประตูน้ำ ตรงวัดเทพ-      
สรธรรมาราม จุดสำคัญ ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำมันยังใช้ได้ไม่เต็มที่ อันนี้
เป็นปัญหาเรื้อรัง แต่ไปดูเมื่อคืนเราเปิดประตูน้ำได้ 3 บาน และเร่งระบายน้ำ 
เร่งสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำทำงานได้ 8 ตัว พอประมาณ เวลา 01.00 น. เราก็
ควบคุมสถานการณ์ได้ น้ำเริ่มคงที่ ตอนนี้ขอใหท้่านอยู่ในพื้นที่ ดูกันวันต่อวัน 
ถ้าใน 2 – 3 วันนี ้ตามพยากรณ์ที่ว่าจะมีพายุผ่านเวียดนามเข้ามา และลงมาที่นี่     
เราจะเดือดร้อนยังไงขอใหน้้อง ๆ  ช่วยกันเกาะติดสถานการณ์ ทางกองป้องกันฯ 
กองช่าง ตอนนีผ้มใหเ้ตรียมพร้อมเต็มที ่ฝากเรื่องนีไ้ว้ มีแค่นี้ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภา อบจ.  -  ขอบคุณท่านนายกนะครับ 2 – 3 เรื่องนะครับที่ฝาก ขอเสริมอีกนิด
นะครับ เรื่องรถกู้ภัยนะครับ ศูนย์กู้ภัยนะครับ ท่านสมาชิกที่ผมได้แจ้ง 

 ที่ประชุมครั้งที่แล้ว ให้ท่านไปกำหนดจุดกันมาและให้ท่านประสานกับ
ท่านนพพร ท่ านนพพรได้จุดหมดหรือยั งครับ  ยังไม่ครบนะครับ        
เดี๋ยวประสานกับท่านนพพรได้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านกำหนดนะครับ 
รู้สึกว่าทางอำเภอธัญบุรีจะได้แล้วนะครับ ท่านรองชุมพลกับท่าน สจ.ในอำเภอ
ธัญบุรีคุยกันแล้วนะครับ แล้วที่อำเภอลาดหลุมแก้วได้แล้วใช่ไหมครับ                  
ท่าน สจ.สมร ในวัดเลยใช่ไหมครับ 

นายสมร แตงอ่อน  - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมร แตงอ่อน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เขตเลือกตั้งที่  1   
อำเภอลาดหลุมแก้ว ท่านนพพรแจ้งว่าจะเอาตรงช่วงประมาณวัดบัวแก้วเกษร 
หรืออย่างไรเดี๋ยวจะหาสถานที่อีกที่หนึ่ง ยังไม่เรียบร้อยดี คาดว่าคงจะ
เป็นอย่างนั้นครับ จุดนัน้น่าจะดีที่สุดครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.  - อำเภอหนองเสือ ท่านเด่นวันชัยคุยกันแล้วนะครับ อำเภอลำลูกกา           
อำเภอคลองหลวง รีบประสานนะครับ จะได้นำเข้าแผนก่อนนะครับ   
ต้องกำหนดจุดนะครับ เพราะว่าในการทำแผนมันต้องกำหนดจุด ลงพิกัด               
ทำ ปร. 4 , ปร. 5 ใช่ไหมพี่ประเทือง หลายอย่างนะครับ เดี๋ยวจะล่าช้าไป            
ก็ย้ ำอีกครั้งนะครับ  ฝากด้วยนะครับ  คุยกันเรียบร้อยแล้วส่งให้                    
ท่านที่ปรึกษานพพร ขาวขำ เลยนะครับ และเรื่องน้ำเป็นธรรมชาติ             
ของทุกปี ท่านนายกได้แจ้งไปแล้ว ทาง อบจ.เตรียมให้พร้อมนะครับ 
ผอ.พิชชานันท์ เพราะสิ้นปีงบประมาณน้ำมันต้องกันเตรียมไว้นะครับ 
โบราณกล่าวไว้ว่าฝนจะหมดในเดือนตุลาคม นี่ยังไม่ถึงเดือนตุลาคม 
เหลือเวลาประมาณสิบกว่าวัน ก็ขอให้ทุกท่านเฝ้าระวัง เพราะช่วงนี้ฝน    
จะตกชุกหน่อย ติดตามอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดปทุมธานี เขาจะมีเพจ 
ลงให้ทุกเช้าว่าปริมาณฝนในวันนี้จะมีกี่เปอร์เซ็นต์ ผมก็พยายามติดตามอยู่ 
60 เปอร์เซ็นต์ไม่ตกนะครับ แต่ถ้า 40 เปอร์เซ็นต์ตกแน่นะครับที่ผมเคย
ติดตามมา เมื่อเช้าอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่          
ในจังหวัดปทุมธานีจะมีฝน พอฝนตกแล้วน้ำมันจะขัง บริเวณที่ลุ่มต่าง ๆ 
ท่าน สจ. ทุกท่าน ต้องดเูฝา้พื้นที่ให้ดีว่าตรงไหนที่มีบริเวณน้ำขัง ถ้าขังนาน ๆ 
ให้ประสานกับท่ านนายก ขอเครื่องไปสูบให้กับพี่ น้องประชาชน                  
จะได้บรรเทา ผมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                
ท่านรองประธานทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขานุการสภาฯ ต้องขอขอบคุณ   
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ประธานสภา อบจ. ท่านผู้บริหาร ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ และพี่นอ้งขา้ราชการทุกท่าน ที่ทำงานให้กับองค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัดปทุมธานี ต้องขอบคุณในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้ทำงานกัน             
ขอฝากอีกนิดนะครับ โครงการเก่า ๆ เนื่องจากปีนี้มีเงินท่วมเข้ามา 
โครงการจะเยอะ มีเงินท่วมเข้ามาถึง 300 กว่าล้าน โครงการจะเพิ่มขึ้น
อีกหลายโครงการ และเงินเหลือจ่ายปลายปีอีก ขอให้ไล่งบประมาณ             
ปี 2564 ที่ค้าง ที่ส่งให้ท่านผู้ว่าฯ ได้กันเงิน ทราบว่าท่านได้กันกลับ
มาแล้ว มีอยู่ไม่กี่โครงการนะครับ ขอให้เอาปี 2564 ออกมาดำเนินการก่อน 
และตามด้วยปี 2565 เอามาดำเนินการให้แล้วเสร็จ แล้วก็ปี 2566 
ท่านมีเวลาประมาณ 3 - 5 เดือน อย่างที่ผมได้เรียนไปครั้งที่แล้ว ก่อนที่
งบประมาณปี 2567 จะเข้า ขอให้เคลียร์ งบประมาณที่ค้าง ออกไป
ดำเนินการให้หมด ก่อนที่งบประมาณ 2567 จะเข้า ขอฝากไว้ด้วยนะครับ 
ผมเห็นใจทุกท่าน โดยเฉพาะท่าน ผอ.กองช่าง จะหนักหน่อย ท่าน ผอ.กองพัสดุฯ 
ก็จะเหนื่อยนิดหนึ่ง ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ผอ.ประเทือง และ ผอ.รัชนี 
ประสานงานกันให้รวดเร็ว เพื่อเป็นผลงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และพี่น้องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเรา              
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                 
ผมขอขอบคุณจริง ๆ ท่าน ผอ.กองทุกกอง ไม่มีอะไรตกค้างแล้วใช่ไหมครับ 
โค รงก ารต่ าง  ๆ  ที่ ต้ อ งกั น ไม่ มี แล้ วน ะค รั บ  หม ดแล้ วน ะค รั บ                            
ผอ.กมลวรรณ หมดแล้วนะ ถ้าไม่มีอะไรตกค้าง การประชุมในวันนี้               
ของปีงบประมาณนี้ อาจจะเป็นการประชุมวันสุดท้าย ที่เราจะได้ประชุมกัน 
แต่ถ้ามีอะไรที่ตกค้าง เร่งด่วน หรอืว่าภายใน 3 – 4 วันนี้ มีงบประมาณเกิน
เข้ามาอีก ก็ฝาก ผอ.สุนทร ด้วยนะครับ ผอ.คลังจะรู้ดีว่าเงินเข้าเงินออก
เยอะขนาดไหน ขอบคุณจริง ๆ ที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ขอให้ท่าน              
สจ.ทุกท่าน ลงพื้นที่ ดูแลเรื่องน้ำ ตอนนี้ เป็นเรื่องสำคัญ  อย่างที่                     
ท่านนายกได้แจง้ 
-  เมื่อได้ประชุมกันจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว และไม่มี
เรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาแล้ว 

- ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี ้
 








